

องค์การบริหารส่วนตำบลชุม  
 สำนักงานปลัด  
 ส่วนการคลัง  
 ส่วนโยธา  
 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ นม ๑๑๑๘.๒/ว ๑๔/๒๗



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชุม  
รับที่ ๒๕๙๐ (๐)  
วันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๕  
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ที่ว่าการอำเภอปรางค์ชัย  
ถนนสีปศิริ นม ๓๐๑๕๐

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

ด้วยอำเภอปรางค์ชัย ได้รับแจ้งจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แจ้งว่า ในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนธันวาคม โดยเฉพาะในวันที่ ๓๑ ธันวาคม จะมีการจัดกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ประกอบกับในห้วงเวลาดังกล่าวสภาพอากาศ หนาวเย็นและแห้ง ทำให้มีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวและพักผ่อนยังสถานที่ต่างๆเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยตลอดจนอุบัติเหตุ สร้างความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินอยู่บ่อยครั้ง

เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงที่ประชาชนเดินทางท่องเที่ยว และมีการจัดงานในช่วงปีใหม่นี้ดังกล่าว กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา จึงขอให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

#### ๑. ด้านการเตรียมความพร้อม

๑.๑ ขอให้เทศบาล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการป้องกันและใช้ความระมัดระวัง ในการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยเป็นพิเศษ และห้ามเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง หรือการแสดงโดยใช้เทคนิคพิเศษ (Special effect) ในอาคาร ในสถานบริการ หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ต่อการเกิดการลุกลามของอัคคีภัย โดยเด็ดขาด

๑.๒ ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ดำเนินการ ดังนี้

(๑.) ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่น เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้ง จัดเจ้าหน้าที่และวางระบบสื่อสาร เตรียมความพร้อม ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว และทันทั่วถึง

(๒.) ตรวจสอบ พื้นที่ชุมชน สถานประกอบการ อาคารหรือสถานที่ ตลอดจนวัสดุ สิ่งของภายใน และโดยรอบ รวมทั้งเส้นทางเข้าออก โดยเฉพาะบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีประชาชน เข้ามารวมตัวหนาแน่น เส้นทางสัญจรท่องเที่ยวทางน้ำ พื้นที่ริมตลิ่ง ความมั่นคงแข็งแรงของโป๊ะ ท่าเทียบเรือ ความปลอดภัยของเรือโดยสารที่มีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบ เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้เหมาะสม มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย ตามอำนาจหน้าที่

๑.๓ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง การปล่อยโคมลอย รวมถึงบทลงโทษต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือผู้ที่ทำการประมาทเลินเล่อ ส่งผลต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยจากไฟฟ้่า ลัดวงจรที่มักเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในช่วงสภาพอากาศแห้ง พร้อมทั้งหมั่นตรวจสอบ และควรเปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟที่มีสภาพเก่า หรือชำรุด

/๒. ด้านการ...

